

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
  - Mã chứng khoán: **DTD**
  - Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  - Điện thoại liên hệ: 0226 385 0936
  - Website: <http://thanhdathanam.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin về việc tại Mục 8.6 Thuyết minh BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty chưa thuyết minh giao dịch của Công ty với bên liên quan là Công ty TNHH Quang Anh – là công ty do Ông Nguyễn Quang Anh – bố đẻ của Ông Nguyễn Quang Trí - Phó Tổng Giám đốc và bố chồng của Bà Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên HĐQT làm Giám đốc. Nguyên nhân là do trong năm công ty có nhiều giao dịch với nhiều khách hàng nên trong quá trình lập Báo cáo tài chính, chúng tôi đã trình bày thiếu thông tin. Giao dịch với Công ty TNHH Quang Anh đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 02/02/2023 và theo Tờ trình ĐHCĐ số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 20/04/2023 về giao dịch với bên có liên quan.

Để thông tin rộng rãi đến công chúng, đồng thời giúp ích cho cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư trong việc đọc/nghiên cứu Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, bằng công văn này chúng tôi xin bổ sung thông tin về giao dịch với Công ty TNHH Quang Anh như sau:

Đối tượng khách hàng	Giao dịch	Số tiền (VND)
Công ty TNHH Quang Anh	Tiền thuê vận chuyển	990.400.500
	Trả tiền thuê vận chuyển	990.400.500

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2023 tại đường dẫn: <http://thanhdathanam.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN HUY CƯƠNG

## Xác nhận của đơn vị kiểm toán - Công ty TNHH PKF Việt Nam

Công ty TNHH PKF Việt Nam xác nhận Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt chưa thuyết minh giao dịch với Công ty TNHH Quang Anh (bên có liên quan) là thiếu sót. Tuy nhiên, giao dịch với Công ty TNHH Quang Anh chiếm tỷ trọng nhỏ, chiếm 0,41% so với tổng giao dịch với bên liên quan của Công ty trong năm. Do đó, thông tin này không có ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

**Người đại diện theo Pháp luật**

**Phó Tổng giám đốc**



**Dương Thị Thảo**

